

**“SET ขยับบวกกลับขึ้นมาได้ แต่ก็ยังมีกรอบแคบและแกว่งผันผวนต่อเนื่อง ทำให้ยังมีลุ้นปรับตัวลงต่อได้อีกมากกว่า ดังนั้นยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นค่อยๆ ทอยซื้อช่วง SET ลบต่อไปดีกว่า...”**



**SET INDEX** ปิดที่ 1,546.13 จุด เปลี่ยนแปลง +1.98 จุด คิดเป็น +0.13%

แนวรับ 1540-1538\*, 1532-1530\*\* จุด

แนวต้าน 1546-1550\*, 1553-1558\*\* จุด

**Technical View:**

สำหรับการเข้าเทรดตั้งระยะสั้น – แม้ SET จะดีดกลับมาแกว่งด้านบวกได้อีกครั้งเมื่อวานนี้ แต่ก็ยังเป็นการแกว่งตัวผันผวนภายใต้แนวต้านจากกรอบแกว่งเดิม และยังมีแรงขายจากแนวต้านกดดันต่อเนื่องอยู่ ทำให้รูปแบบกราฟดีขึ้นและการฟอร์มตัวของ Indicators ต่างๆ ยังบอกถึงโอกาสที่ตลาดจะปรับพักตัวลงได้อีกมากกว่า ดังนั้นเรายังแนะนำให้เลือกหุ้นค่อยๆ ทอยซื้อสะสมใหม่ช่วง SET ปรับลงเช่นเดิม

แนวโน้มระยะกลาง-ยาว คาดว่า SET ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงต่อได้อีกตามคาดเดิม เพื่อลุ้นสร้างฐานใหม่ก่อนกลับปวิ่งขึ้นหาแนวต้านเป้าหมายในกรอบ 1600-1650 จุดในรอบถัดไป ดังนั้นเรายังแนะนำให้รอเลือกหุ้นทยอยซื้อเฉพาะช่วง SET ลบ โดยเฉพาะเมื่อดัชนีไหลลงไปใกล้ 1500 จุดหรือหลุดต่ำกว่าลงไป

**Analyst :**

Somchai Anektaweepon

Register : 002265

Veeravat Virochpoka

Register : 047077

Tel. : 0-2646-9967

**DISCLAIMER:** รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อใจหรือการเชื่อใจว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชดเชยหรือชดเชยให้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือว่าค่าของหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏอยู่แต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้นำข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ตัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัทอาจจัดทำใบวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อย่างอิงดังกล่าวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษาและยึดมั่นในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน

**Technical Picks:**

**LPH** (Bt 9.55 เป้าเทคนิค 9.80-10.20 cut loss ถ้าหลุด 9)

**TPBI** (Bt 15.60 เป้าเทคนิค 16-17 cut loss ถ้าหลุด 15.30)

**WHA** (Bt 3.48 ทยอยซื้อคืนปิด short เพื่อรับรูกาไรไว้ก่อน)



ราคาหุ้นปรับตัวลงมาแล้วจุดเริ่มต้นของการปรับขึ้นในรอบที่แล้วระยะหลังเริ่มมีจังหวะทรงตัวและวานนี้เริ่มดีดตัวขึ้นแรงอีกครั้งด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เริ่มหนาขึ้น ขณะที่ Indicator ต่างๆ ก็ส่งสัญญาณในเชิงบวก น่าจะมีลุ้นปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านต่างๆ และเป็นจังหวะเก็งกำไร



ราคาขยับกลับขึ้นมาแกว่งตัวเหนือเส้นต้นทุนเฉลี่ยระดับต่างๆ อีกครั้ง พร้อมทั้งมีแรงซื้อหนุน และการฟอร์มตัวที่ดีของ Indicators ช่วยยืนยันโอกาสที่จะไต่ระดับขึ้นหาแนวต้านให้ทำกำไรตามรอบได้ ดังนั้นถ้าราคาไม่ย้อนต่ำกว่าแนวรับลงไปอีก ก็น่าสนใจเทรดตั้งตามขึ้นไปรอทำกำไรที่แนวต้านได้

**For SBL**



แนะนำหุ้น short ไปแถว 3.6-3.7 บ. ในช่วงท้ายสัปดาห์ก่อนเพื่อรอซื้อคืนทำกำไรแถว 3.5 บ. หรือต่ำกว่า ซึ่งราคาปรับตัวลงมาได้แล้ว ดังนั้นแนะนำให้ทยอยซื้อกลับเพื่อรับรูกาไรได้เลย แต่ยังไม่น่าสนใจเสี่ยงซื้อเพื่อเทรดตั้งสั้นรับवादช่วงนี้ เพราะราคายังมีโอกาสปรับตัวลงได้อีก ถ้าจะเข้าเทรดตั้งต้องตามดูแรงซื้อก่อน